



ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

ที่ ๕๐ / ๒๕๖๖

เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง ของตกค้าง และของที่ตกเป็นของแผ่นดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ด้วย สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จะทำการขายทอดตลาดของกลาง ของตกค้าง และของตกเป็นของแผ่นดินรายละเอียดตามบัญชีรายการแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะทำการขายทอดตลาดในวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๓๐ โทร. ๐๓๘ ๔๐๗ ๗๗๗ ต่อ ๗๘๘๕ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลถือว่าได้รับทราบยอมรับและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

๑. การขายของกลาง ของตกค้าง และของที่ตกเป็นของแผ่นดิน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นการประมูลขายของกลาง ของตกค้าง และของที่ตกเป็นของแผ่นดิน ตามสภาพที่เป็นอยู่ ผู้ชนะการประมูล หรือผู้ประมูลได้ หมายถึงผู้เสนอราคาสูงสุด และของกลาง ของตกค้าง หรือของที่ตกเป็นของแผ่นดินนั้น ๆ ได้รับการประกาศขายได้ หรือรับราคาได้จากคณะกรรมการจำหน่ายของกลางและของตกค้างในวันขายทอดตลาด

๒. ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันทำการขายทอดตลาด เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และจะต้องนำหลักฐาน เช่น บัตรประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามรายการขายที่กำหนด (หากมี) ในการลงทะเบียน ซึ่งสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฯ ซึ่งการขายทอดตลาดในครั้งนี้เป็นการขายทอดตลาดด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา โดยให้ผู้สนใจวางเงินมัดจำของรายการละ ๒๐,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้ ในกรณีผู้ประมูลสินค้าไม่ได้คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคืนเงินมัดจำของหลังจากเสร็จสิ้นการประมูลขายทอดตลาด

๓. ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องพิจารณาตรวจสอบสภาพ จำนวน ปริมาณ ปริมาตร คุณสมบัติและอื่น ๆ โดยให้ดูของที่ขายทอดตลาดจนเป็นที่พอใจ และยอมรับในของกลาง ของตกค้าง และของที่ตกเป็นของแผ่นดินนั้น โดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง โดยคณะกรรมการฯ จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องไม่ว่ากรณีใด ๆ แม้ว่าจะมีความผิดพลาดในรายละเอียดของกลาง ของตกค้าง และของที่ตกเป็นของแผ่นดิน ที่แจ้งไว้ในบัญชีรายการของกลาง ของตกค้าง และของที่ตกเป็นของแผ่นดิน ที่ทำการขายทอดตลาดก็ตาม

๔. ผู้เข้าร่วมประมูลอาจติดต่อท่าเรือรับอนุญาตซึ่งของกลาง ของตกค้าง และของที่ตกเป็นของแผ่นดิน ฝากเก็บไว้เพื่อขอทราบค่าภาระติดพันสำหรับผู้ชนะการประมูล (หากมี) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมประมูล ซึ่งหากมีค่าภาระดังกล่าวจะถือว่าผู้เข้าร่วมประมูล ได้ทำการติดต่อและรับทราบจากท่าเรือรับอนุญาตแล้ว โดยจะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขของราคาประมูลฯ และเป็นภาระของผู้ประมูลได้ ทั้งนี้สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จะออกหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์การพิจารณาการเรียกเก็บค่าภาระในจัดเก็บสินค้าสำหรับรายการที่ประมูลได้ให้กับผู้ชนะการประมูลเพื่อนำไปติดต่อกับท่าเรือรับอนุญาต ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติให้จำหน่ายและได้รับการชำระค่าของจนครบจำนวนแล้ว

/๕. คณะกรรมการฯ...

F. ๖๖๖๖๖๖

๕. คณะกรรมการฯ อาจระงับการขายทอดตลาดรายการใดรายการหนึ่งก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๖. คณะกรรมการฯ จะเปิดช่องให้ผู้ประมูลได้ยื่นเสนอราคาไว้ ราคาใดสูงสุดให้ถือเอาราคาสูงสุดนั้นเป็นผู้ชนะการประมูล กรณีมีผู้เสนอราคาสูงสุดที่เท่ากัน คณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้ผู้ที่ยื่นเสนอราคาสูงสุดที่เท่ากันนั้นยื่นเสนอราคาใหม่อีกครั้ง เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาราคาที่สูงสุดแล้วเห็นสมควรรับราคาถือว่าของรายการนั้นขายได้

๗. กรณีของที่ยขายทอดตลาดมีจำนวนขาดตกบกพร่อง หรือล้าจำนวนกว่าบัญชีรายการของกลางของตกค้าง และของที่ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งได้ออกประกาศขายทอดตลาด ผู้ซื้อจะต้องรับเอาตามจำนวนที่ขาดตกบกพร่องนั้น และใช้ราคาตามส่วนที่เป็นจริงสำหรับของล้าจำนวน

๘. ราคาที่ผู้ประมูลได้ หากจะต้องมีการชำระค่าภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต หรือภาษีเพื่อมหาดไทย จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขของราคาประมูลฯ จะต้องเป็นภาระของผู้ประมูลได้ต้องชำระเพิ่มเติม และไม่รวมถึงเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ผู้ประมูลได้จะต้องปฏิบัติเอง เช่น ใบอนุญาต เป็นต้น กรณีขายทอดตลาดของตกค้าง ผู้ประมูลได้จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

๙. เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณารับราคาแล้ว ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินค่าของเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย หรือเช็คธนาคารรับรองโดยเช็คจะต้องสั่งจ่าย “กรมศุลกากร (พักรายได้) โดย (ชื่อผู้สั่งจ่าย)” เท่านั้น

๑๐. การขายทอดตลาดของกลาง ของตกค้าง และของที่ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งมีผู้ประมูลให้ราคาสูงสุด และคณะกรรมการฯ รับราคาไว้ เสนอกรมศุลกากรพิจารณาสั่งการขายทอดตลาดจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร ทั้งนี้ ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะต้องลงนามในสัญญาแนบท้ายประกาศนี้

กรณีของตกค้างที่ราคาประมูลสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ให้ราคาสูงสุดต้องวางเงินมัดจำเต็มจำนวนของราคาที่ได้เสนอ ณ วันที่คณะกรรมการฯ พิจารณารับราคา

กรณีของตกค้างที่ราคาประมูลสูงสุดเกินกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท และราคาดังกล่าวค้ำค่าอากรและค่าภาษีอื่นทุกประเภท หากผู้ประมูลไม่พร้อมที่จะชำระเงินทั้งหมดได้ทันที ผู้ให้ราคาสูงสุดต้องวางเงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาประมูลได้ และต้องชำระเงินทั้งหมดภายในวันรุ่งขึ้นที่เปิดทำการ

กรณีของกลาง และของที่ตกเป็นของแผ่นดิน ผู้ให้ราคาสูงสุดต้องวางเงินมัดจำร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ยื่นเสนอซื้อ และชำระเงินค่าของที่เหลือร้อยละ ๗๕ ภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่กรมศุลกากรอนุมัติขาย หรือวันที่คณะกรรมการฯ มีหนังสือแจ้งการอนุมัติขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แล้วแต่กรณี

หากกรมศุลกากรไม่อนุมัติขาย คณะกรรมการฯ จะคืนเงินมัดจำให้

๑๑. ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ประมูลได้ละเลยเสียไม่ใช้ราคาตามข้อ ๙ รวมทั้งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายรายการที่นำออกประมูลฯ คณะกรรมการฯ จะริบเงินมัดจำที่วางไว้ และถ้าปรากฏเมื่อนำของนั้นออกขายอีกครั้งหนึ่ง ได้ราคาซึ่งเมื่อรวมกับเงินมัดจำที่รับไว้ไม่คุ้มกับราคาที่ยขายทอดตลาดในชั้นเดิม ผู้สุ่ราคานั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดตามนัยความในมาตรา ๕๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๑๒. ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ประมูลได้ จะต้องขนของออกไปภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันชำระเงินค่าของครบถ้วน เว้นแต่จะได้รับผ่อนผันจากผู้ประกอบการท่าเรือและโรงพักสินค้าผู้เก็บรักษาของ ทั้งนี้ ให้ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรับของ นำของออกจากท่าเรือและโรงพักสินค้า

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลของกลาง ของตักค้ำ และของที่ตกเป็นของแผ่นดิน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๓๘ ๔๐๗ ๗๗๗ ต่อ ๗๘๘๕ และ ๐๙๙ ๑๙๔ ๙๒๖๓ ในวันและเวลาราชการ นางสาวชญาภา ลิ้มปัสุคนธ์ ผู้ประสานงาน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประสิทธิ์ ดีจงเจริญ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

หมายเหตุ : ๑. ขอสงวนสิทธิ์บุคคล/นิติบุคคล ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ประมูลได้ หรือผู้ที่รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว ที่ชำระเงินค่าขายทอดตลาดไม่ครบถ้วนจากการขายทอดตลาดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และ ๒/๒๕๖๕ ของสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ไม่ให้เข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดของกลาง ของตักค้ำ และของที่ตกเป็นของแผ่นดิน ในครั้งนี้

๒. เปิดให้ดูของกลางและของตักค้ำในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. โดยทางสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จะจัดเวลา และสถานที่ ในการดูของกลาง ของตักค้ำ และของที่ตกเป็นของแผ่นดิน

๓. ทั้งนี้ตามข้อ ๔ ของประกาศฯ ฉบับนี้ การพิจารณาเรียกเก็บค่าภาระติดพันในจัดเก็บสินค้า การลดหรือยกเว้นการจัดเก็บค่าภาระติดพันดังกล่าวให้แก่ผู้ชนะการประมูล อยู่ในดุลยพินิจของท่าเรือรับอนุญาต ที่ได้จัดเก็บสินค้ารายการที่ได้นำออกจำหน่ายขายทอดตลาดในครั้งนี้

บัญชีแนบท้ายประกาศทยทอดตลาดของกลาง ของตกค้าง และของที่ตกเป็นของแผ่นดิน (ครั้งที่ 4/2566)

ของตกค้าง

ประจำวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ตั้งแต่วันที่ 10.00 น.

ลำดับ	LIST F	ชนิดของ	ปริมาณ (Kgm.)	สถานที่เก็บ	ขายครั้งที่	จำนวนตู้	หมายเหตุ
1.1 (NEW)	LIST F ฉบับที่ 1/2566 (สทบ.ล.125/13.6.66)	FURFURAL *** หมายเหตุ มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ระบุท้ายรายการ	1 PK 280.50 KGM.	คลังสินค้า อันตราย	1	-	ยื่นซอง
1.2 (NEW)	LIST F ฉบับที่ 44/2566 (สทบ.ล.340/25.8.66)	ACETATE หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ CAIU3179294 *** หมายเหตุ มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ระบุท้ายรายการ	2 PX 1,336.00 KGM.	คลังสินค้า อันตราย	1	1	ยื่นซอง

\*ผู้ประมูลได้ตามรายการของตกค้าง (รายการที่ 1.1 และ 1.2) จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย โดยชำระพร้อมการจ่ายครบ 100%

\*\*\*หมายเหตุ\*\*\*เงื่อนไขการประมูล ของต้องจำกัด รายการที่ 1.1 และ 1.2 ผู้ประมูลได้ต้องปฏิบัติตามนี้

1. ผู้ประมูลต้องมีและแสดงใบอนุญาตการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายสำหรับชนิดสินค้าดังกล่าวฉบับจริง และได้รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าเมื่อขอชนะการประมูลใบนี้จะไม่เกินกว่าปริมาณการครอบครองรวมสูงสุดที่บริษัทฯ หรือผู้ที่ครอบครองได้รับอนุญาต หรือ

2. ผู้ประมูลต้องมีและแสดงใบอนุญาตการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายสำหรับชนิดสินค้านี้ฉบับจริง ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกให้สำหรับการประมูลขายทอดตลาดตามระเบียบของกรมศุลกากร หรือ

3. ผู้ประมูลต้องมีและแสดงใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายสำหรับชนิดสินค้านี้ฉบับจริง ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกให้สำหรับการประมูลขายทอดตลาดตามระเบียบของกรมศุลกากร และดำเนินการดังนี้

ก่อนรับมอบของที่ประมูลได้ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการดำเนินการส่งออกให้เรียบร้อยพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริการศุลกากรตรวจสอบและรับรองการส่งออก และหากประสงค์ที่จะส่งออก ณ ด่านศุลกากรอื่น หรือ สำนักงานศุลกากรอื่น ต้องดำเนินการตามระเบียบศุลกากรอื่นเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า รวมด้วย

ผู้ประมูลต้องมีและแสดงใบอนุญาตฉบับจริงตามข้อ 1 หรือ 2 หรือ 3 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลต้องยื่นสำเนาใบอนุญาตฯ ดังกล่าวซึ่งมีการรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการ และประทับตราบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วน หรือการรับรองโดยผู้ได้รับอนุญาตตามระเบียบฯ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายของกลางและของตกค้าง สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมการวางเงินมัดจำ

4. กรณีที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อสินค้าต้องกระทำในพื้นที่กำหนด ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น โดยต้องแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายของกลางและของตกค้างรับทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 วันทำการ

ประจำวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ตั้งแต่วันที่ 10.00 น.

ลำดับ	เลขแฟ้มคดี	ชนิดของ	ปริมาณ (Kgm.)	สถานที่เก็บ	ขายครั้งที่	จำนวนตู้	หมายเหตุ
2.1 (NEW)	แฟ้มคดีที่ ล.1906/28.03.66	กรดซัลฟิวริก (SULFURIC ACID 98%) หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ CAIU6004664, CAIU6047199, GESU3660363, TEMU2402581, TGBU3723251 *** หมายเหตุ มีเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามที่ระบุท้ายรายการ	131,670.00 KGM	คลังสินค้า อันตราย	1	5	ยื่นซอง
2.2 (NEW)	แฟ้มคดีที่ ล.2420/27.4.66	โทลูอิน ไดเอไซยาเนต (TOLUENE DIISOCYANATE TDI 80/20) หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ BSU2510119, BSU3216623, HDMU2771101 *** หมายเหตุ มีเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามที่ระบุท้ายรายการ	240 DRUMS 65,280.00 KGM	คลังสินค้า อันตราย	1	3	ยื่นซอง
<p>***หมายเหตุ***เงื่อนไขการประมูล ของต้องกำกับ รายการที่ 2.1 และ 2.2 ผู้ประมูลได้ต้องปฏิบัติตามนี้</p> <p>1. ผู้ประมูลต้องมีและแสดงใบอนุญาตการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายสำหรับชนิดสินค้าดังกล่าวฉบับจริง และได้รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าเมื่อขณะการประมูลในครั้งนั้นจะไม่เกินกว่าปริมาณการครอบครองรวมสูงสุดที่บริษัทฯ หรือผู้ที่ครอบครองได้รับอนุญาต หรือ</p> <p>2. ผู้ประมูลต้องมีและแสดงใบอนุญาตการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายสำหรับชนิดสินค้าดังกล่าวฉบับจริง ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกให้สำหรับการประมูลขายทอดตลาดตามระเบียบของกรมศุลกากร หรือ</p> <p>3. ผู้ประมูลต้องมีและแสดงใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายสำหรับชนิดสินค้าดังกล่าวฉบับจริง ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกให้สำหรับการประมูลขายทอดตลาดตามระเบียบของกรมศุลกากร และดำเนินการดังนี้ ก่อนรับมอบของที่ประมูลได้ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรส่งออกให้เรียบร้อยพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริการศุลกากรตรวจปล่อยและรับรองการส่งออก และหากประสงค์ที่จะส่งออก ณ ด้านศุลกากรอื่น หรือ สำนักงานศุลกากรอื่น ต้องดำเนินการตามระเบียบศุลกากรอันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้า รวมด้วย</p> <p>*ผู้ประมูลต้องมีและแสดงใบอนุญาตฉบับจริงตามข้อ 1 หรือ 2 หรือ 3 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลต้องยื่นสำเนาใบอนุญาตฯ ดังกล่าวซึ่งมีการรับรองโดยผู้มีอำนาจการทำการและประทับตราบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วน หรือการรับรองโดยผู้ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฉบับดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายของกลางและของตกค้าง สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมการวางเงินมัดจำ</p> <p>4. กรณีที่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าต้องกระทำในพื้นที่กำหนด ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น โดยต้องแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายของกลางและของตกค้างรับทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 1 วันทำการ</p>							

บัญชีแบบท้ายประกาศขายทอดตลาดของกลาง ของตกค้าง และของที่ตกเป็นของแผ่นดิน (ครั้งที่ 4/2566)

ผ่านแดน

ประจำวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ลำดับ	หมายเลขบัญชีคลัง	ชนิดของ	ปริมาณ	สถานที่เก็บ	ขายครั้งที่	จำนวนตู้	หมายเหตุ
3.1 (NEW)	ผ.19/66	BORAX PENTAHYDRATE หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ TCKU3942126, TEMU1637025, TGCU2077546, TGHU1583147 *** หมายเหตุ มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ระบุท้ายรายการ	80 BG 96,275.20 KGM.	KERRY	1	4	ยื่นซอง
3.2 (NEW)	ผ.31/66	สารเคมี PARAFORMALDEHYDE หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ DFSU3169092, DFSU3169997, DFSU3176682, FCIU5452997, FCIU5572800 *** หมายเหตุ มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ระบุท้ายรายการ	5,400 BG 135,540.00 KGM.	คลังสินค้า อันตราย	1	5	ยื่นซอง
3.3 (NEW)	ผ.40/66	TOLUENE DIISOCYANATE TDI หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ CAAU2095581, TEMU5815700, TGBU3534978 *** หมายเหตุ มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ระบุท้ายรายการ	240 DR 65,280.00 KGM.	คลังสินค้า อันตราย	1	3	ยื่นซอง
3.4 (NEW)	ผ.47/66 (CN)	ANILINE หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ LEGU1205271, LEGU1208624, LEGU1208970, RLTU2052028, TIFU1011596 *** หมายเหตุ มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามที่ระบุท้ายรายการ	5 TK 116,840.00 KGM.	คลังสินค้า อันตราย	1	5	ยื่นซอง
<p>***หมายเหตุ***เงื่อนไขการประมูล ของต้องกักต รายการที่ 3.1 - 3.4 ผู้ประมูลได้ต้องปฏิบัติตามนี้</p> <p>1. ผู้ประมูลต้องมีใบอนุญาตนการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายสำหรับชนิดสินค้าดังกล่าวฉบับจริง และได้รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าเมื่อขณะการประมูลในครั้งนี้จะไม่เกินกว่า ปริมาณการครอบครองรวมสูงสุดที่บริษัทฯ หรือผู้ที่ครอบครองได้รับอนุญาต หรือ</p> <p>2. ผู้ประมูลต้องมีและแสดงใบอนุญาตนการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายสำหรับชนิดสินค้าดังกล่าวฉบับจริง ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกให้สำหรับการประมูลขายทอดตลาดตามระเบียบ ของกรมศุลกากร หรือ</p> <p>3. ผู้ประมูลต้องมีและแสดงใบอนุญาตนการส่งออกวัตถุอันตรายสำหรับชนิดสินค้าดังกล่าวฉบับจริง ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกให้สำหรับการประมูลขายทอดตลาดตามระเบียบของกรมศุลกากร และดำเนินการดังนี้ ก่อนรับมอบของที่ประมูลได้ ผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการดำเนินการตามพิธีการศุลกากรส่งออกให้เรียบร้อยพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริการศุลกากรตรวจปล่อยและรับรองการส่งออก และหากประสงค์ที่จะส่งออก ณ ด้านศุลกากรอื่น หรือ สำนักงานศุลกากรอื่น ต้องดำเนินการตามระเบียบศุลกากรอันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้า ร่วมด้วย</p>							

บัญชีแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดของกลาง ของตกค้าง และของที่ตกเป็นของแผ่นดิน (ครั้งที่ 4/2566)

ผ่านแดน

ประจำวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

\*ผู้ประมูลต้องมีและแสดงใบอนุญาตฉบับจริงตามข้อ 1 หรือ 2 หรือ 3 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลรายการดังกล่าว และเมื่อชนะการประมูลต้องยื่นสำเนาใบอนุญาตฯ ดังกล่าวซึ่งมีกรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการและประทับตราบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วน หรือการรับรองโดยผู้ได้รับอนุญาตที่ระบุไว้ในเจ้าหน้าที่ฝ่ายของกลางและของตกค้าง สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมการวางเงินมัดจำ

4. กรณีที่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนถ่ายผู้ลืสินค้าต้องกระทำในพื้นที่กำหนด ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น โดยต้องแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายของกลางและของตกค้างรับทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 1 วันทำการ